

HÀ NAM:

Lực lượng giáo viên đồng lòng, chung sức chống dịch

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, đến sáng 6/10, tiếp tục phát hiện thêm 22 ca dương tính, nâng tổng số 523 ca mắc Covid-19 sau 17 ngày bùng phát dịch. Đây được xem là đợt bùng phát dịch được đánh giá là khá nghiêm trọng với số lượng người mắc nhiều và lan rộng trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

Trong số 523 ca mắc Covid-19, riêng TP Phủ Lý có 356 trường hợp F0 liên quan đến các chùm ca bệnh khác nhau nằm trên địa bàn 18 phường, xã. Đặc biệt, theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Phủ Lý, dịch lan vào các trường học khiến gần 100 trẻ mầm non, học sinh phổ thông và giáo viên trên địa bàn trở thành F0. Nhiều học sinh, giáo viên thuộc diện F1, F2 phải cách ly tập trung, cách ly tại nhà. Trẻ mầm non và học sinh toàn thành phố đã phải tạm thời nghỉ học để phòng, chống dịch khi năm học mới 2021-2022 mới chỉ bước qua tuần học thứ hai.

Hiện tất cả các trường học trên địa bàn TP Phủ Lý đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch theo từng cấp độ. Ngành Giáo dục cũng là một trong những lực lượng tham gia tích cực phối hợp với các địa phương trong truy vết, cách ly các F1, F2; huy động lực lượng hơn 300 cán bộ, giáo viên tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh như: Nấu ăn tại các điểm cách ly tập trung, nhập dữ liệu xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19...

Bên cạnh đó, nhiều bệnh nhân Covid-19 là công nhân, đặt ra nguy cơ lây lan dịch trong các khu công nghiệp. Đáng chú ý, hơn 10 cán bộ y tế cũng đã trở thành F0 trong đợt dịch này.

Ngày 5/10, lực lượng chức năng đã hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 4 toàn dân trên địa bàn TP Phủ Lý nhằm nhanh chóng tìm ra F0. CDC Hà Nam cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan, tiến hành truy vết, điều tra, lấy mẫu tại các ổ dịch mới xuất hiện tại địa bàn tỉnh Hà Nam. Tiếp tục triển khai tiêm, theo dõi sức khỏe của các đối tượng được tiêm vaccine Covid-19. Giám sát, theo dõi sức khỏe, hướng dẫn cách ly theo quy định và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp hoàn thành cách ly tập trung, bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị khỏi xuất viện, người về từ các địa phương đang có dịch, đặc biệt người trở về địa phương từ các địa phương đang thực hiện Chỉ thị 16... **DƯƠNG THẮNG**